

รายงานผลการอบรมบุคลากร  
และการดำเนินงานตามนโยบาย  
พ.ศ. ๒๕๖๔



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลใจดวง  
อำเภอคีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

## การดำเนินงานตามนโยบาย

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
- โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดศรีสะเกษ	-	-	เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว	ตามหนังสือ ที่ ศก ๐๐๑๗.๕/ว ๑๗๙๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นการโฆษณาการเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งอีกทั้งการประชุมสภาท้องถิ่นและกฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล”	<p>๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง</p> <p>๓) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบแนวทางการรับหลักการการแปรญัตติและการลงมติ</p> <p>๔) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มทักษะแนวทางการตรวจการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๕) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๖) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา</p>	-	เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว	ตามหนังสือ ที่ ศก ๐๐๒๓.๒๕/๔๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
- การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) (อบรมครู ข) จังหวัดศรีสะเกษ	<p>๑) เพื่อสนองพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>๒) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น</p> <p>๓) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดภัยจากพื้นที่</p>	-	เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว	ตามหนังสือ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๐๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

การดำเนินงานตามนโยบาย (ต่อ)

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>- โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน</p>	<p>๑) เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล                  ๒) เพื่อให้บริการนอกสถานที่ในด้านต่าง ๆ                  ๓) เพื่อให้กับประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมทางการเมือง                  ๔) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีอื่นๆ                  ๕) เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานและ                  ๖) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ประชาชนทราบ</p>	<p>๑) ประชาชนตำบลโจดม่วงมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น                  ๒) ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง                  ๓) ประชาชนเข้าใจในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีอื่นๆ                  ๔) อบต.ได้รับรู้เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน                  ๕) ประชาชนรับทราบนโยบายของผู้บริหารและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา</p>	<p>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง                  ระยะเวลา ๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p>
<p>- โครงการจัดตั้งศูนย์พักรอเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ</p>	<p>๑) เพื่อจัดตั้งระบบบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI ในกรณีที่เกิดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยดูแลรักษา แบบ One Stop Services                  ๒) สามารถรับผู้ป่วยยืนยัน COVID-๑๙ ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง                  ๓) ใช้เป็นสถานที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต จนดีขึ้นแล้ว</p>	<p>๑) สามารถบริการการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่เข้าข่าย PUI ในกรณีที่เกิดความสามารถของโรงพยาบาล ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยดูแลรักษาแบบ One Stop Services ได้                  ๒) สามารถรับผู้ป่วยยืนยัน COVID-๑๙ ไว้ดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในและให้การดูแลผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงและได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลซึ่งดูแลผู้ป่วยได้                  ๓) ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ในภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤตจนดีขึ้นได้</p>	<p>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง                  ระยะเวลา ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>

## การดำเนินงานตามนโยบาย (ต่อ)

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>- โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศกำหนด</p> <p>๒) เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศกำหนดให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>๑) เพื่อคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศกำหนด</p> <p>๒) เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ประกาศกำหนดให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>๑) สามารถคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่(ศบค.) ประกาศกำหนด</p> <p>๒) ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ประชาชนตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p>	<p>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ใจดวง</p> <p>ระยะเวลา ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>
<p>- โครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบล ใจดวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>	<p>๑) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ใจดวงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)</p> <p>๒) เพื่อเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์และทำให้ประชาชนในตำบล ใจดวงให้มีกำลังใจในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์ระบาด และสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้</p> <p>๓) เพื่อสนับสนุนมาตรการตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ</p> <p>๔) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบุคคลผู้มีความเสี่ยงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ใจดวง และต้องการตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน</p>	<p>๑) สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ใ้เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ซึ่งต้องการกักตัวภายในตำบล ใจดวง จำนวน ๑๔ วัน ได้</p>	<p>ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ใจดวง</p>

ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
- โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ	๑) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ๒) เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ๓) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ ๔) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานราชการในป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ในการทำงานอย่างปลอดภัย	๑) สามารถยับยั้งหรือบรรเทาอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ได้ ๓) มีวัสดุอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานราชการ ๔) หน่วยงานราชการ และ ประชาชน มีความรู้สึกปลอดภัยในการดำเนินงานและการใช้ชีวิตประจำวัน	ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว	ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง ระยะเวลาดำเนินการมี ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ ในห้วงวันที่ ๒๐ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๒ ในห้วงวันที่ ๗ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๓ ในห้วงวันที่ ๙ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๔ ช่วงที่ ๔ ในห้วงวันที่ ๑๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔
- ประชุมติดตามผลการดำเนินการด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔	๑) ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรายโครงการ ๒) ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรายโครงการ		เข้าร่วมประชุมเสร็จแล้วเรียบร้อย	ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง

## ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้การอบรมบางโครงการมีการเลื่อนแบบไม่มีกำหนด และบางโครงการต้องอบรมผ่าน Application Zoom ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่ และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ บางโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้

## ข้อเสนอแนะ

ควรมีการตรวจโควิด-๑๙ แบบเข้มงวดก่อนเข้าอบรม หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าอบรม เลื่อนการจัดทำโครงการบางโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา -๑๙